
Erindi Móheiðar Helga Huldudóttir Obel dags. 6. desember 2022 um yfirborðsfrágang í Norðurmýri.  

 

Góðan daginn 

 

Mig langaði að heyra hvort að íbúaráðið gæti verið tengiliður við Reykjavíkurborg 

um að beyta sér fyrir því að taka Norðurmýrina í gegn. 

Gangstéttar í hverfinu eru orðnar mjög lúnar og víða brotnar. 

Þetta hverfi hefur ákveðna sérstöðu í borgarmyndinni og er frágangur 

yfirborðs í hverfinu ekki til sóma. 

Hér væri hægt að gera hverfinu hátt undir höfði og draga fram sérstöðu 

þess með fallegum yfirborðsfrágangi. 

 

Hvað segið þið um það? 

 

Bestu kveðjur 

Móheiður 
 


